

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายเลิศศักดิ์ นาคา	ประธานสภาฯ	เลิศศักดิ์ นาคา
๒	นายสุวิทย์ ชูเกิด	ส.อบต. หมู่ที่ ๑	สุวิทย์ ชูเกิด
๓	นายนิรัตน์ รักช้าง	ส.อบต. หมู่ที่ ๗	นิรัตน์ รักช้าง
๔	นายประสิทธิ์ ดั่งวิจิตร	รองประธานสภาฯ	ประสิทธิ์ ดั่งวิจิตร
๕	นายประสิทธิ์ แก้ววิจิตร	ส.อบต. หมู่ที่ ๒	ประสิทธิ์ แก้ววิจิตร
๖	นางสาวอวาส สมัคธรรม	ส.อบต. หมู่ที่ ๕	อวาส สมัคธรรม
๗	นางวรรณิ พิศณุเสน	ส.อบต. หมู่ที่ ๖	วรรณิ พิศณุเสน
๘	นายสามารถ คงคานนท์	ส.อบต. หมู่ที่ ๔	สามารถ คงคานนท์

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
	-		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายบัญชา เพชรอนันต์	นิติกร	บัญชา เพชรอนันต์
๒	นางวิไลลักษณ์ สังสิทธิ์เสถียร	รองปลัด อบต.	วิไลลักษณ์ สังสิทธิ์เสถียร
๓	นางกัญญ์ชิสสา เทวเดช	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	กัญญ์ชิสสา เทวเดช
๔	นายเสวตฉัตร นิลวรรณ	ผู้อำนวยการกองช่าง	เสวตฉัตร นิลวรรณ
๕	นายศิวะกานท์ ชูทอง	หัวหน้าสำนักปลัด	ศิวะกานท์ ชูทอง
๖	นายสุชาติ เกิดศิริ	นายก อบต.	สุชาติ เกิดศิริ
๗	นายเมฆา ทองใส	รองนายก อบต.	เมฆา ทองใส
๘	สิบเอกประจบ เพชรฤทธิ์	เลขานุการสภาฯ	ประจบ เพชรฤทธิ์

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เลขานุการสภาฯ

เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุม ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้ที่มาประชุมและได้ลงลายมือชื่อไว้ ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ที่ได้มาลงลายมือชื่อไว้จำนวน ๘ ท่าน จึงได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุม ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุมจำนวน ๘ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม จึงได้เชิญนายเลิศศักดิ์ นาคา ประธานสภาฯ ทำหน้าที่ประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานฯ	เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ ประธานสภาฯ ประธานคณะกรรมการฯ	เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ขอเชิญ ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายประสิทธิ์ แก้ววิจิตร ประธานคณะกรรมการตรวจการตรวจรายงานการประชุม ได้ประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินการตรวจรายงานการประชุม ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าการบันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ มีการบันทึกถูกต้องเรียบร้อย และคณะกรรมการฯ ก็ไม่มีการขอให้แก้ไขเพิ่มเติม จึงได้ลงนามรับรองไว้เป็นหลักฐาน
ประธานฯ มติที่ประชุม	มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีในขณะนี้สมาชิกสภาฯ ในที่ประชุมจำนวน ๘ ท่าน กระผมขอมติที่ประชุม เพื่อรับรองรายงานการประชุมด้วย มติรับรองรายงานการประชุม จำนวน ๘ เสียง มติไม่รับรอง จำนวน - เสียง งดออกเสียง จำนวน - คน ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
ระเบียบวาระที่ ๓ ประธานฯ	กระทู้ถาม ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ ประธานฯ	เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ ประธานฯ	เรื่องที่เสนอใหม่ ๕.๑ ยุติติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ อบต.ทุ่งโพธิ์ ขอเชิญคุณสุชาติ เกิดศิริ นายก อบต.
นายสุชาติ เกิดศิริ นายก อบต.,	เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุชาติ เกิดศิริ นายก อบต. ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณในช่วงของแผน รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ นั้น เนื่องด้วยในปัจจุบันการพัฒนาดังกล่าวและสถานการณ์ด้านการพัฒนา ตามโครงสร้างการแบ่งงานมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านจำนวนบุคลากร ที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ที่มีข้อระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างต่อเนื่อง และในการบริหารงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีความสอดคล้องกับสภาวะการณ์หรือบริบทในพื้นที่ ในชุมชนและประชาชนที่มีปัญหา ความเดือดร้อนและความต้องการในการพัฒนาที่เปลี่ยนไปจากเดิม ตลอดจนสถานการณ์ทางการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ที่มีอยู่ค่อนข้างจำกัด และเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เป็นจริงและเป็นปัจจุบันมากที่สุด จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมแผนงาน / โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ซึ่งในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๐ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อให้การจัดทำโครงการในการแก้ปัญหาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์ในปัจจุบัน

๒. เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

๓. เพื่อเปลี่ยนแปลงราคาประมาณการในการก่อสร้างและพื้นที่ จะดำเนินการ ให้มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่เป็นจริงและเป็นปัจจุบัน และใกล้เคียงมากที่สุด

๔. ความจำเป็นในด้านการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งโครงสร้างด้านบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงต้องมีการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอต่อจำนวนผู้ปฏิบัติงาน การแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่และชุมชนที่เพิ่มขึ้น เช่น ด้านสาธารณสุข ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันภัยต่างๆ ด้านการศึกษา การบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับบริการประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งโพธิ์และตำบลหรือพื้นที่ใกล้เคียง สำหรับรายละเอียดตามเอกสารประกอบญัตติ ที่ได้แจกให้กับสมาชิกสภาทุกท่านเพื่อพิจารณาต่อไป ในระเบียบวาระนี้ มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมบ้างอีกหรือไม่ ในขณะนี้สมาชิกสภาในที่ประชุมจำนวน ๘ ท่าน ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบ

ประธานฯ

มติที่ประชุม

มีมติให้ความเห็นชอบ จำนวน ๘ เสียง

มีมติไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง

งดออกเสียง จำนวน - คน

ถือว่าที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ

ประธานฯ

นายสุชาติ เกิดศิริ

นายก อบต.

๕.๒ ผู้ตัดข้อความเห็นชอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ขอเชิญท่านสุชาติ เกิดศิริ นายก อบต.

เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผมนายสุชาติ เกิดศิริ นายก อบต.

ตามที่ อบต.ทุ่งโพธิ์ได้ยื่นขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แปลงที่ดินตามหลักฐานหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ ๑๐๘๘ บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอบึงสามพัน จังหวัด นครศรีธรรมราช จำนวน ๑๖ ไร่ ๑ งาน ๔๙.๙ ตารางวา เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ โรงจอดรถของทางราชการ เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติราชการในการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแห่งใหม่ ซึ่งอาคารที่ทำการหลังเก่านั้นมีสภาพคับแคบและชำรุด อีกทั้งในขณะนี้เอกสารทางราชการที่มีความสำคัญไม่มีสถานที่สำหรับจัดเก็บไว้เพื่อให้หน่วยตรวจสอบได้อย่างปลอดภัย ซึ่งในการขอใช้พื้นที่แปลงดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยได้ดำเนินการยื่นเอกสารการขอใช้ที่ดินแปลงดังกล่าว กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการขออนุญาต ซึ่งตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา ๙ กำหนดว่า “ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่ และป่าไม้ที่ดินของรัฐนั้น ถ้ามิได้มีสิทธิครอบครองหรือมิได้อนุญาตจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วห้ามมิให้ผู้ใด

๑. เข้าไปยึดถือครอบครองรวมตลอดถึงการก่อสร้างหรือถางป่า

๒. ทำด้วยประการใดให้เป็นการทำลายหรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หินที่กรวดหรือที่ทราย ในบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้ามในราชกิจจานุเบกษา

๓. ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในดิน

ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๒๒ ที่ดินจะอนุญาตต้องเป็นที่ดินของรัฐซึ่งมีลักษณะ ดังนี้

(๒) ที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน หากการอนุญาตไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของราษฎรและได้ผ่านที่ประชุมการรับฟังความเห็นจากราษฎรในพื้นที่ สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งผู้มีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาตามกฎหมาย

ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ได้รับแจ้งจากสำนักงานที่ดินจังหวัด นครศรีธรรมราช สาขาอ่อนพิบูลย์ ตามหนังสือ สำนักงานที่ดินจังหวัด นครศรีธรรมราช สาขาอ่อนพิบูลย์ ที่นศ ๐๐๒๐.๐๙ (๑)/๘๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ดำเนินการขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ใหม่ว่า มีข้อขัดข้องและเห็นควรอนุญาตในการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงที่สงวนประจำหมู่บ้าน ตามหนังสือสำคัญที่หลวง เลขที่ ๑๐๘๘ ที่ดินเลขที่ ๕๗๕ ระวังรูปถ่ายทางอากาศชื่อสถานีเขาชุมทอง หมายเลข ๔๙๒๕ II แผ่นที่ ๑๐๖ เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อาคารหอประชุม โรงจอดรถของทางราชการ เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติ

ราชการในการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแห่งใหม่ รายละเอียดตามเอกสารประกอบบัญชีที่แจกให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านแล้ว

ประธานฯ

นายประสิทธิ์ แก้ววิจิตร

ในระเบียบวาระนี้ มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมบ้างหรือไม่ ขอเชิญคุณประสิทธิ์ แก้ววิจิตร

เรียน ท่านประธานฯ กระผมนายประสิทธิ์ แก้ววิจิตร สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒ ตามที่ท่านนายก อบต.ได้เสนอญัตติการขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์แปลงที่สงวนประจำหมู่บ้าน ตามหนังสือสำคัญที่หลวง เลขที่ ๑๐๘๘ ที่ดินเลขที่ ๕๗๕ บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ โรงจอดรถของทางราชการ เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติราชการในการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแห่งใหม่ แทนอาคารหลังเก่าซึ่งสร้างและใช้มาเป็นเวลานานหลายปี ตั้งแต่กระผมเป็นสมาชิกสภาฯ ปี พ.ศ.๒๕๓๙ ซึ่งในปัจจุบันอาคารดังกล่าวคับแคบและได้ชำรุดทรุดโทรม ไม่เหมาะสมในการใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติราชการในการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งกระผมเห็นด้วยและขอสนับสนุนในการดำเนินการสร้างที่ทำการแห่งใหม่ ให้มีสถานที่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานทั้งของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ข้าราชการซึ่งเป็นที่กำลังหลักในการปฏิบัติราชการ แต่กระผมมีข้อสงสัยว่าในที่ดินแปลงดังกล่าวที่เราขอใช้ จำนวน ๑๖ ไร่ ๑ งาน ๔๙.๙ ตารางวา ซึ่งจำนวนที่ดินในแปลงที่ดินตามหลักฐานหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ ๑๐๘๘ บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งที่ อบต.ขอเราขอใช้เป็นบริเวณใด ซึ่งที่ดินสาธารณะประโยชน์แปลงนี้มีจำนวนที่ดินทั้งหมด จำนวน ๔๕ ไร่ ๒ งาน ๗๕ ตารางวา ซึ่งครอบคลุมไปถึงบริเวณสนามชนโคของตำบลทุ่งโพธิ์ ซึ่งที่ผ่านมามีผู้ที่มาก่อสร้างบ่อน้ำได้มาขออนุญาตใช้สถานที่แต่ท่านนายกฯ ไม่ได้อนุญาต และท่านนายกฯเคยไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ กรณีมีการบุกรุกเข้าใช้พื้นที่เพื่อประโยชน์ส่วนตัว แต่กระผมไม่ทราบว่าเรื่องดังกล่าวจบลงอย่างไร

ประธานฯ

นายศิวะกานท์ ชูทอง

ขอเชิญ คุณศิวะกานท์ ชูทอง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

เรียน ท่านประธานฯ กระผมนายศิวะกานท์ ชูทอง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ขออนุญาตชี้แจงกรณีการขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์แปลงที่สงวนประจำหมู่บ้านตามหนังสือสำคัญที่หลวง เลขที่ ๑๐๘๘ ที่ดินเลขที่ ๕๗๕ บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑๖ ไร่ ๑ งาน ๔๙.๙ ตารางวา เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์แห่งใหม่ อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ โรงจอดรถของทางราชการ เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติราชการนั้น อบต.ทุ่งโพธิ์ได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ได้มีการดำเนินการจัดทำประชาคมโดยมีการประชุมราษฎรในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งโพธิ์ เพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆในการขอใช้ที่ดิน พร้อมทั้งสอบถามความคิดเห็น ผลกระทบหรือความเดือดร้อนจากการดำเนินการโครงการว่ามีหรือไม่ และเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ใช้ที่ดินแปลงดังกล่าว เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์แห่งใหม่ อาคารหอประชุม

เอนกประสงค์ โรงจอดรถของทางราชการ เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติราชการหรือไม่ ซึ่งปรากฏว่ามติของที่ประชุมราษฎรที่มาประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการ และโครงการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนแต่อย่างใด และดำเนินการให้สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราชสาขาร่อนพิบูลย์ ทำการรังวัดเนื้อที่แปลงที่ดินที่ขอใช้ พร้อมทั้งแจ้งเรื่องไปยังนายอำเภอจุฬาภรณ์ ทำการสอบสวนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในที่ดินแปลงดังกล่าว

หลังจากนั้น ได้รวบรวมเอกสารการขออนุญาตไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาร่อนพิบูลย์ และได้ติดตามทวงถามตลอดมา แต่เหตุที่ล่าช้าเกิดจากเจ้าหน้าที่ในสำนักงานที่ดินที่ปฏิบัติ มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติ ซึ่งตามระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ฯ ของทบวงการเมือง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้วางแนวทางปฏิบัติว่ากรณีทบวงการเมืองที่มีความประสงค์ขอใช้ที่ดินของรัฐ เพื่อประโยชน์ในราชการเป็นการเร่งด่วนหรือทบวงการเมือง ที่เข้าไปใช้ที่ดินของรัฐแล้วและเรื่องอยู่ในระหว่างขออนุญาต ให้ยื่นคำขออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินเป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน พร้อมทั้งขอเสนอสภาพไปในคราวเดียวกันตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๑.๓ /ว ๓๓๑๒ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขออนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๕๔๓ จึงขอให้ดำเนินการในส่วนของการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน กล่าวคือ

๑. ยื่นคำขอใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐต่อสำนักงานที่ดินจังหวัด

นครศรีธรรมราช สาขาร่อนพิบูลย์ พร้อมแผนงาน/โครงการ เหตุผลความจำเป็น วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการ งบประมาณ แผนที่สังเขป สำเนาแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ แสดงแผนที่ตั้งค่าพิกัด

๒. ดำเนินการขออนุญาตแผ้วถางป่า ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช ๒๔๘๔ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๕๑๑.๓/ว ๐๖๘๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

สำหรับพื้นที่ที่ อบต.ขอใช้ตามแผนผังบริเวณที่ได้ทำการรังวัด เป็นแปลงทางด้านทิศตะวันตกของถนนที่ผ่ากลางแปลงที่สาธารณะ จำนวน ๑๖ ไร่ ๑ งาน ๔๙.๙ ตารางวา รายละเอียดตามเอกสารประกอบสถิติ ซึ่งในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ฯ ทบวงการเมืองหรือหน่วยงานของรัฐที่จะใช้พื้นที่ดังกล่าว ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบฯ ซึ่งอำเภอหรือ อปท.ซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลรักษา ก็ไม่มีอำนาจจะอนุญาตให้หน่วยงานใดหรือบุคคลใด หรือแม้กระทั่งจะเป็นผู้ใช้เองก็ต้องดำเนินการขออนุญาตใช้จากกระทรวงมหาดไทยตามระเบียบที่กำหนด โดย อบต.จะต้องดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

๑. ให้แสดงเหตุผลความจำเป็นในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน เกิน ๑๐ ไร่ พร้อมแสดงเหตุผล ความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการก่อนการถอนสภาพที่ดิน

จะแล้วเสร็จ

๒. ให้ส่งหลักฐานการประชุมขอความเห็นราษฎร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. ให้ประสานอำเภอสอบสวนประวัติความเป็นมา ของที่ดินที่ขอใช้ทำประโยชน์ ตามกรอบแนวทางในการดำเนินการถอนสภาพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียน และการจัดหาประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๑๓

๔. ให้ไปดำเนินการขออนุญาตแผ้วถางป่าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๕ พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔

ซึ่งเราต้องดำเนินการใหม่เพิ่มเติมรายละเอียด ตามที่สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราชสาขาร่อนพิบูลย์แจ้งมา

ประธานฯ นายประสิทธิ์ แก้ววิจิตร  
ขอเชิญคุณประสิทธิ์ แก้ววิจิตร  
เรียน ท่านประธานฯ กระผมนายประสิทธิ์ แก้ววิจิตร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ กระผมมีข้อสงสัยในการดำเนินการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ ซึ่งทราบว่าจะมีการก่อสร้างบริเวณทางด้านทิศเหนือของสนามฟุตบอลใกล้กับสระเก็บน้ำ ซึ่งบริเวณดังกล่าวจะกระทบกับสนามฟุตบอลหรือไม่

ประธานฯ นายเศวตฉัตร นิลวรรณ ผอ.กองช่าง  
ขอเชิญคุณเศวตฉัตร นิลวรรณ ผู้อำนวยการกองช่าง  
เรียน ท่านประธานฯ กระผมนายเศวตฉัตร นิลวรรณ ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงกรณีพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการ และอาคารอื่นๆที่อยู่ในผังบริเวณพื้นที่จะทำการก่อสร้างหลังจากที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ จะดำเนินการจ้างออกแบบอาคารที่ทำการ เป็นอาคารขนาด ๒ ชั้น และอาคารอื่นๆ พร้อมทั้งถนนทางเข้า - ออก ซึ่งคงจะมีพื้นที่ทับซ้อนกับสนามฟุตบอล แต่เมื่อทำการสร้างอาคารเสร็จจะมีการก่อสร้างสนามฟุตบอลใหม่ โดยขยายพื้นที่มาทางทิศใต้ของพื้นที่สนามเดิม โดยจะทำการก่อสร้างให้เป็นสนามกีฬามาตรฐานตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกำหนด คือขนาดกว้าง ๙๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ซึ่งได้ทำการรังวัดแล้วมีพื้นที่เพียงพอ โดยจะทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง เช่น เสาไฟฟ้าภายในสนาม และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายของพี่น้องประชาชน เยาวชนของคนในพื้นที่และใกล้เคียง ซึ่งในช่วงการดำเนินการก่อสร้างหาก อบต.เรามีกิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาอาจจะขอใช้สนามของโรงเรียนในพื้นที่ไปพลางๆก่อน คิดว่าเมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ อบต.ทุ่งโพธิ์จะมีพื้นที่ให้บริการพี่น้องประชาชนได้อย่างสะดวกสบาย และมีพื้นที่ในการทำกิจกรรมได้อย่างเพียงพอ

ประธานฯ นายประสิทธิ์ ด้วงวิจิตร  
ขอเชิญคุณประสิทธิ์ ด้วงวิจิตร  
เรียน ท่านประธานฯ กระผมนายประสิทธิ์ ด้วงวิจิตร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ ก่อนที่ท่านประธานจะขอมติ ตามเอกสารที่หัวหน้าสำนักปลัดได้ชี้แจงว่ามีการจัดทำประชาคม กระผมขอสอบถามเกี่ยวกับการจัดทำประชาคมมีการจัดทำเมื่อวันที่เท่าไร มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนกี่คน มติที่ประชุมเป็นเช่นไรซึ่งในเอกสารประกอบญัตติไม่มีกระผมก็เลยมีข้อสงสัย ซึ่งเมื่อสภามีมติไปแล้วหากมีการผิดพลาดสมาชิกสภาฯก็ต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ

- ประธานฯ ขอเชิญคุณสามารท คงคานนท์  
 นายสามารท คงคานนท์ เรียน ท่านประธานฯ กระผมนายสามารท คงคานนท์ สมาชิกสภาหมู่ที่ ๔ ขอ  
 อนุญาตเรียนถามท่านประธานฯ ในการจัดทำประชาคมหลังจากดำเนินการแล้ว  
 เสร็จ มติต่างๆที่เกิดจากการทำประชาคมมีระยะเวลาเท่าไรในการนำไปใช้ หรือ  
 การนำมติไปประกอบการดำเนินการต่างๆที่หน่วยงานของรัฐจัดทำขึ้น
- ประธานฯ ขอเชิญปลัด อบต.ชี้แจง  
 สิบเอกประจบ เพชรฤทธิ์ เรียน ท่านประธานฯ กระผมสิบเอกประจบ เพชรฤทธิ์ ปลัด อบต.ทุ่งโพธิ์ ขออนุญาต  
 ปลัด อบต. ชี้แจงกรณีที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้สอบถามกรณีการขออนุญาตใช้พื้นที่สาธารณะ  
 เกี่ยวกับเรื่องของการจัดทำประชามชนั้น จากเอกสารประกอบการขออนุญาต  
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ได้ดำเนินการจัดทำประชาคมและผู้ที่มีส่วนได้เสีย  
 ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ไว้แล้วเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งมีจำนวนพี่น้องประชาชน  
 เข้าร่วมประชุม เพื่อขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการขอใช้ที่ดินอันเป็น สาธารณสมบัติ  
 ของแผ่นดิน ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๑ ตำบล  
 ทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารัตน์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง  
 เลขที่ ๑๐๘๘ ที่ดินเลขที่ ๕๗๕ ณ ศาลาประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ ๑ จำนวน ๖๓ คน ซึ่ง  
 ที่ประชุมมีมติไม่ขัดข้องและพิจารณาเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์  
 ใช้พื้นที่ดังกล่าว ในการก่อสร้างอาคารที่ทำการและอาคารอื่นๆได้ตามที่ อบต.  
 ทุ่งโพธิ์เสนอ สำหรับเรื่องของระยะเวลาของมติประชาคมที่ท่านสมาชิกสภาฯได้  
 สอบถามนั้น ก็มีคงอยู่ตลอดไปไม่มีระยะเวลาที่สิ้นสุด ยกเว้นในกรณีที่มีเหตุการณ์  
 เปลี่ยนแปลงที่เป็นนัยยะสำคัญซึ่งหน่วยงานภาครัฐจะต้องดำเนินการทบทวนเพื่อให้  
 เกิดประโยชน์อันสูงสุดแก่พี่น้องประชาชนใหม่อีกครั้งหนึ่ง
- ประธานฯ ในระเบียบวาระนี้ มีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถาม  
 รายละเอียดเพิ่มเติมบ้างอีกหรือไม่ ในขณะนี้สมาชิกสภาฯในที่ประชุมจำนวน ๘  
 ท่าน ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบ
- มติที่ประชุม มีมติให้ความเห็นชอบ จำนวน ๘ เสียง  
 มีมติไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง  
 งดออกเสียง จำนวน - คน  
 ถือว่าที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ
- ประธานฯ ๕.๓ ยุติการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  
 งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขอเชิญ ท่านนายก อบต.  
 นายสุชาติ เกิดศิริ เรียน ท่านประธานฯ กระผมนายสุชาติ เกิดศิริ นายก อบต. ด้วยกองคลัง อบต  
 นายก อบต. ทุ่งโพธิ์ มีความประสงค์ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปี  
 งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๗ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่า  
 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งตามข้อบัญญัติงบประมาณ  
 รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ตั้งจ่ายไว้เป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑  
 เครื่อง ดังนี้



### คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) และ ๑๒ แกนเสมือน (๑๒ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลสูง

(Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔.๒ GHz จำนวน ๑ หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้  
๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ

๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ

๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่าจำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)

ซึ่งกองคลัง อบต.มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาใหม่ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การปฏิบัติตามวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ใหม่ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

### ข้อความใหม่

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core)

และ ๑๒ แกนเสมือน (๑๒ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง(Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๓.๖ GHz จำนวน ๑ หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ

โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้

๑) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB

๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB

- มีหน่วยความจำหลัก(RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB

หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว ความละเอียด

แบบ FHD (๑๙๒๐x๑๐๘๐)

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ ac) และ Bluetooth

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)

ประธานฯ

ในระเบียบวาระนี้ มีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมบ้างหรือไม่ ในขณะนี้สมาชิกสภาฯในที่ประชุมจำนวน ๘ ท่าน ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมเพื่ออนุมัติต่อไป

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติ จำนวน ๘ เสียง

มีมติไม่อนุมัติ จำนวน - เสียง

งดออกเสียง จำนวน - คน

ถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ

ในระเบียบวาระนี้มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนออะไรอีกหรือไม่ขอเชิญ คุณประสิทธิ์ แก้ววิจิตร

นายประสิทธิ์ แก้ววิจิตร

เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผมนายประสิทธิ์ แก้ววิจิตร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ กระผมมีเรื่องอยากจะสอบถามท่านประธานฯไปถึงคณะผู้บริหารเกี่ยวกับเรื่อง

๑. เรื่องการจัดทำแนวเขตของตำบลทุ่งโพธิ์กับตำบลสามตำบล ความคืบหน้าเป็นอย่างไรในขณะนี้ หากแนวเขตตำบลไม่ชัดเจน อนาคต.ของเราจะทำการยกฐานะเป็นอบต.เป็นเทศบาลไม่ได้

๒ การตัดหญ้าสองข้างทางยังจะมีการดำเนินการต่อหรือไม่

๓ เครื่องตัดหญ้าที่จะทำการซื้อได้ดำเนินการอย่างไรแล้ว ได้ดำเนินการจัดหาแล้วหรือยัง ซึ่ง อนาคต.ได้ตั้งงบประมาณไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ ๒๕๖๗ แล้ว

ประธานฯ ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่าง  
 นายเสวตฉัตร นิลวรรณ เรียน ท่านประธานฯ กระผมนายเสวตฉัตร นิลวรรณ ผู้อำนวยการกองช่างขออนุญาต  
 ผอ.กองช่าง ชี้แจงประเด็นที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ ๒ ได้เรียนถามในประเด็นแรก

๑. ปัญหาแนวเขตระหว่างตำบลสามตำบลกับตำบลทุ่งโพธิ์ซึ่งได้ดำเนินการ  
 จัดทำแนวเขตมาแล้ว ๒ รอบ การแก้ปัญหาแนวเขตของตำบลทุ่งโพธิ์และตำบล  
 สามตำบล นายอำเภอจุฬารัตน์ได้แต่งตั้งมาดำเนินการพิสูจน์แนวเขต ซึ่งมีโยธา  
 การจังหวัด และปลัดอาวุโส ซึ่งกระผมจะสอบถามอีกครั้งความคืบหน้าจะรายงาน  
 ให้ทราบต่อไป

๒ การตัดหญ้าในปีงบประมาณพ.ศ ๒๕๖๗ เราไม่ได้ตั้งงบไว้เนื่องจากคาด  
 ว่าจะดำเนินการโดยใช้เครื่องตัดหญ้าที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
 ประจำปี แต่ในขณะนี้ยังไม่สามารถดำเนินการจัดหาได้เนื่องจากมีงบประมาณรายได้  
 ยังเข้ามาไม่เพียงพอ

ประธานฯ ขอเชิญนายประสิทธิ์ แก้ววิจิตร  
 นายประสิทธิ์ แก้ววิจิตร เรียน ท่านประธานฯ กระผมนายประสิทธิ์ แก้ววิจิตร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒  
 กระผมมีเรื่องจะเสนอในที่ประชุม ดังนี้

๑. ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้ดำเนินการจัดทำแนวเขต  
 ของตำบลในพื้นที่หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งโพธิ์กับหมู่ที่ ๖ ตำบลสามตำบล ซึ่งอบต.ทุ่งโพธิ์  
 จะทำการยกฐานะอบต.ขึ้นเป็นเทศบาลตำบล จากการที่กระผมได้ไปอบรมท่าน  
 วิทยากรได้แนะนำในเรื่องการดำเนินการยกฐานะ อบต.เป็นเทศบาล ประการแรก  
 เรื่องการทำแนวเขตต้องมีความชัดเจน หากไม่ชัดเจนกระทรวงมหาดไทยไม่สามารถ  
 ประกาศให้ยกฐานะได้ ซึ่งท่านวิทยากรได้แนะนำและท่านได้ให้เบอร์โทรศัพท์ไว้เพื่อ  
 ในการสอบถามวิธีการดำเนินการ

๒. กรณีที่กรมชลประทานแจ้งให้ อบต.ดำเนินการให้ชาวบ้านลงชื่อพร้อม  
 ลายเซ็นของพี่น้องประชาชนในหมู่ที่ ๗ หมู่ ๕ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๒ เพื่อทำโครงการขุด  
 ลอกคลองแร่ ซึ่งรายละเอียดของโครงการจะดำเนินการแบบไหนอย่างไร การที่จะ  
 ให้ประชาชนมาลงชื่อเพื่อที่จะสนับสนุนในการดำเนินการนั้น กระผมไม่สามารถที่จะ  
 ไปชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ได้ เนื่องจากไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนในการที่  
 จะไปชี้แจงให้กับชาวบ้านให้มีความเข้าใจ และลงชื่อเพื่อสนับสนุนให้ดำเนินการ

๓. เรื่องของการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดในขณะนี้เกิดจากภาวะอุทกภัยใน  
 ห้วงเวลาที่ผ่านมา ไม่ทราบว่าดำเนินการอย่างไรตอนไหน หรือจะมีการจ่ายขาด  
 เงินสะสมของ อบต.หรือใช้งบอำเภอในบางส่วนซึ่งขณะนี้สภาพถนนมีสภาพเป็น  
 หลุมเป็นบ่อประชาชนใช้สัญจรไปมายากลำบากจึงควรเร่งดำเนินการซ่อมด้วย

ประธานฯ ขอเชิญ ท่านนายก อบต.  
 นายสุชาติ เกิดศิริ เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผมนายสุชาติ เกิดศิริ นายก อบต. เรื่องการจัดทำ  
 นายก อบต. แนวเขตในการยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบลนั้น กระผมได้

ดำเนินการสอบถามไปยังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งว่า ในการ  
 ดำเนินการเรื่องแนวเขตก่อนที่จะเสนอเรื่องไป จะต้องให้พื้นที่ข้างเคียงลงนามใน  
 เอกสารรับรองแนวเขตทุกด้านที่มีเขตติดต่อกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

ซึ่งในตอนนี้อยู่บต.สามตำบล ไม่ยอมลงนามให้โดยอ้างว่าแนวเขตไม่ชัดเจนซึ่งในการดำเนินการรับรองในเขตนั้น ในข้อเท็จจริงให้ยึดเขตตามประกาศของ พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ฉบับใหม่ล่าสุดปี ๔๗ ซึ่งแนวเขตในประเทศไทยนั้นของตำบลไม่มีตำบลไหนที่มีความชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์

๒. เรื่องกรมชลประทานได้มาขอความร่วมมือในการที่จะรวบรวมรายชื่อพี่น้องประชาชนซึ่งอยู่ในเขตแนวคลองแร้ว ซึ่งไหลผ่านตำบลทุ่งโพธิ์ในพื้นที่หมู่ ๗ หมู่ ๕ หมู่ ๓ หมู่ ๒ โดยได้จะดำเนินการจัดทำขุดลอกคลองและก็จะทำแนวถนน ๒ ข้าง โดยในการดำเนินการดำเนินการเวนคืนทรัพย์สินที่อยู่ในเขตคลองทั้งสองข้าง และจะทำแนวถนนเลียบไปตามริมคลอง ดังนั้น กรมชลประทานได้ประสาน อบต. ในพื้นที่เพื่อที่จะดำเนินการสอบถามความเห็นของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในแนวคลอง ก่อนที่จะดำเนินการ

๓. เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสมในขณะนี้กระผมได้มอบหมายให้ กองช่าง ดำเนินการสำรวจเพื่อที่จะดำเนินการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานหรือทรัพย์สินที่ได้ชำรุดอันเกิดจากภาวะอุทกภัยที่ผ่านมา ซึ่งในการดำเนินการซ่อมแซมถนนนั้นในส่วนหนึ่งงบประมาณของอำเภอจุฬาภรณ์ได้สำรวจเพื่อที่จะดำเนินการในส่วนหนึ่ง และในที่เหลือ อบต.จะดำเนินการอีกทั้งหมดโดยการจ่ายขาดเงินสะสม

ประธานฯ  
นายเสวตฉัตร นิลวรรณ  
ผอ.กองช่าง

ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่าง  
เรียน ท่านประธานฯ กระผมนายเสวตฉัตร นิลวรรณผู้ อำนวยการกองช่าง ขอ  
อนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมในกรณีโครงการของชลประทานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่  
การเนื่องจากกระผมได้รับมอบหมายจากท่านนายก อบต.ให้เข้าร่วมประชุมที่ อบต.  
ควนพัง อบต.ร่อนพิบูลย์ อบต.สวนหลวง อบต.ควนชุม ซึ่งเป็น อบต.ที่มีคลองแร้วไหล  
ผ่านซึ่งทางกรมชลประทานจะทำการขุดลอก เพื่อเป็นทางระบายน้ำโดยจะมีการ  
ดำเนินการในระยะแรกในส่วนของพื้นที่ตำบลร่อนพิบูลย์ ในพื้นที่ อบต.ทุ่งโพธิ์  
ระยะแยกจะดำเนินการจากแนวบริเวณบ้านควนฝ้าย โดยในพื้นที่บริเวณที่จะทำการ  
ก่อสร้างซึ่งเป็นพื้นที่พี่น้องประชาชน กรมชลประทานจะทำการเวนคืนที่ดินทั้งหมด  
สำหรับการดำเนินการทางกรมชลประทานจะประสานงานมาที่ อบต.อีกครั้งหนึ่ง

เรื่องการใช้งบกลางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับถนนที่ได้รับความเสียหาย  
หลังจากอุทกภัย อบต.ดำเนินการทั้งหมด ๖ โครงการ ในส่วนของอำเภอจุฬาภรณ์  
รับผิดชอบถนน ๔ สาย โดยใช้งบป้องกันและแก้ปัญหาภัยพิบัติ

ประธานฯ  
นายนิรัตน์ รักช้าง

ขอเชิญ คุณนิรัตน์ รักช้าง  
เรียน ท่านประธานฯ กระผมนายนิรัตน์ รักช้าง สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗ กระผมมี  
เรื่องที่จะแจ้งให้ผู้บริหารได้มอบหมายให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการแก้ไข  
ปัญหาในพื้นที่ ดังนี้

๑ เรื่องกระแสไฟฟ้าตกในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๗ ในขณะนี้กระแสไฟฟ้าจะตก  
บ่อยมาก ทำให้ระบบไฟฟ้าในโรงผลิตน้ำประปาเสียหาย ทำให้มีปัญหาในการผลิต  
น้ำประปาแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชน และระบบไฟฟ้าแสงสว่างซึ่งมีทั้งหมด ๓๐ จุด  
เมื่อกระแสไฟฟ้าตกทำให้อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย ทำให้สิ้นเปลืองและน่าจะตรวจสอบ  
เรื่องคุณภาพของหลอดไฟฟ้าควรจะให้ดีกว่านี้ และในการเปลี่ยนอุปกรณ์นั้น

บางครั้งผมคิดว่าหลอดไฟฟ้าบางส่วนยังสามารถใช้งานได้อยู่แต่เมื่อผู้ดูแลรับผิดชอบ  
ดำเนินการซ่อมแซมได้ทำการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด กระผมคิดว่าควรตรวจสอบให้ดี  
เพื่อเป็นการประหยัดเรื่องวัสดุอุปกรณ์ของทางราชการ

๒. การซ่อมแซมถนนในพื้นที่ในขณะนี้ อำเภोजุฬารัษฎร์ได้ทำการถมดิน  
โดยไม่บดอัด ทำให้การใช้เส้นทางเกิดอันตรายเนื่องจากหินที่พบบที่มาลงนั้นบางสายมี  
ลักษณะก้อนใหญ่ทำให้สัญจรไปมาลำบาก

ประธานฯ

ขอเชิญ คุณประสิทธิ์ แก้ววิจิตร

นายประสิทธิ์ แก้ววิจิตร เรียน ท่านประธานฯ กระผมสมาชิกสภา หมู่ที่ ๒ กระผม  
ขอหารือเรื่องการซ่อมแซมถนนหนทางในพื้นที่หลังจากที่อำเภोजุฬารัษฎร์ได้  
ดำเนินการแล้วเสร็จหลังจากนั้น อบต.จะดำเนินการต่อได้หรือไม่ซึ่งถนนที่อำเภอ  
ดำเนินการนั้นไม่ได้ทำการบดอัดทำให้ถนนที่ซ่อมแซมไม่ได้มาตรฐาน

ประธานฯ

ขอเชิญ นายสามารถ คงคานนท์

นายสามารถ คงคานนท์

เรียน ท่านประธานฯ กระผมนายสามารถ คงคานนท์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ กระผม  
มีเรื่องที่จะสอบถามหรือ

๑. เรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้า ซึ่งตอนนี้กระแสไฟกระชากไฟตก ทำให้  
อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่เสถียรทำให้ระบบมีปัญหา ในขณะนี้มียุอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟตก  
ซึ่งสามารถจัดหาติดตั้งได้

๒. เรื่องไฟสาธารณะชาวบ้านร้องเรียนว่าถนนสาย ๔๒๒๗ เมื่อวันที่ ๑๐  
มกราคม ๖๗ ยังไม่ได้รับการแก้ไขมีหลอดแตก ๒ หลอดและมีหลอดที่ติดอยู่ในพุ่ม  
ไม้อยู่ ๑ จุดสมควรที่จะแก้ไขให้อยู่ริมถนนฝั่งขวาสายไฟฟ้า และการติดตั้งมีการ  
หย่อนสายลงมาจากสายที่พาดข้ามถนนประมาณ ๓๐-๔๐ ซม. ทำให้รถยนต์บรรทุก  
ที่สูงๆเกี่ยวทำให้ชำรุด ควรดำเนินการแก้ไขโดยย้ายไปติดตั้งบริเวณเสาไฟริมถนน

๓. การดำเนินการที่แล้วมาในการพัฒนาโดยเฉพาะเกี่ยวกับเส้นทาง  
ชาวบ้านยอมรับว่าทำได้ดีและมีคุณภาพกว่าปีก่อน

๔. ถนนที่เรียงหินที่ หมู่ที่ ๔ ได้ชำรุดอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้สัญจรไป  
มา ฝากเร่งให้ผู้รับผิดชอบเข้าไปแก้ไขด้วย

ประธานฯ

ในระเบียบวาระนี้ มีสมาชิกสภา ท่านใดมีอะไรจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผม  
ขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๕๐ น.

(ลงชื่อ) สิบเอก

(ประจบ เพชรฤทธิ์)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ตำแหน่ง เลขานุการสภา อบต.ทุ่งโพธิ์


(ลงชื่อ)

(นายเลอศักดิ์ นาคา)


ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ตำแหน่ง ประธานสภา อบต.ทุ่งโพธิ์

คณะกรรมการตรวจรายงานประชุมได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ) ..........ประธานคณะกรรมการ  
(นายประสิทธิ์ แก้ววิจิตร)

(ลงชื่อ) ..........กรรมการ  
(นายสามารถ คงคานนท์)

(ลงชื่อ) ..........กรรมการ/เลขานุการ  
(นายสุวิทย์ ชูเกิด)

นท, อมต. ๓๒ โทษ ส้มตำ รีมอง รอนาน ทนฝน  
นท, คัดเลือกส้ม คัดเลือก คัดเลือก ส้มตำ ๒๕๕๖  
๑๕๐ คัดเลือกส้ม คัดเลือก คัดเลือก คัดเลือก  
ส้มตำ ๓.๓๕.๒๕๕๖ รีมอง ๒๓/๕๖/๒๕๕๖



นายประสิทธิ์ แก้ววิจิตร  
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงาน